

บุคลากรคณะแพทย์..

ทำไม? ต้องเรียนภาษาอังกฤษ

TELLMEMORE®

หลายครั้งที่ถูกถามว่า เรียนภาษาอังกฤษกับโปรแกรม เทล มี มอร์ (Tell Me More) มันดีกว่าเรียนแบบอื่นอย่างไร เพราะสมัยนี้มีรูปแบบการเรียนออนไลน์ที่สนับสนุนบนระบบอินเทอร์เน็ตมากมาย อันนี้ตอบยากเหมือนกัน เพราะบุคลากรฝ่ายสนับสนุนแบบเราๆท่านๆ ส่วนใหญ่ไม่เรียนภาษาอังกฤษแบบจริงจัง เลยไม่มีข้อเปรียบเทียบ หรืออาจมีหลายๆ คน ที่เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษสมัยเรียนชั้นประถม จนถึงมัธยมต้นเรื่อยมาจนถึงมัธยมปลาย แต่ไม่ได้เรียนแบบจริงจัง ที่สำคัญไม่เคยจัดออกมาใช้งานเลย พอมาถึงปริญญาตรีก็พอถูกๆ โลกไปได้ แต่สุดท้ายก็ทิ้งไม่สานต่อเพราะคิดว่าใช้ชีวิตฉันคงไม่มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษอีกแล้ว หรือเจอบ้างก็นิดหน่อย แบบงูๆ ปลาๆ พอเอาตัวรอดได้ และก็มีอีกหลายๆ คน ที่พอเจอหน้าฝรั่ง ออกอาการสั่น และไม่กล้าแม้จะสบตา กลัวถูกถาม...สุดท้ายชีวิตก็ต้องหนีภาษาอังกฤษทั้งชีวิต (อาการหนักเชียว) แต่อันนี้มีจริงๆ นะ วันนี้เลยรวบรวมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างว่า **สุดท้ายแล้ว** หากคนเราหากยังดำรงชีวิตอยู่ในสังคม เราหนีภาษาอังกฤษไม่พ้นแน่นอน จะด้วยสาเหตุอะไรบ้างนั้น มาดูกัน

๑. บุคลากรของคณะแพทย์ทำงานใน ส่วนของงานบริการ และสนับสนุนการด้าน

การเรียนการสอน มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าคนอื่น ยิ่งทำงานด้านวิชาการด้วยแล้วยิ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ดี *เพราะฉะนั้นเรียนไว้ก็ได้เสียหาย*

๒. ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นปีแห่งการเปิดโลกอาเซียน คนต่างชาติจะเข้ามาประเทศไทยมากขึ้น คงต้องมานับทบทวนภาษาอังกฤษกันเป็นการใหญ่เลย หากไม่นับรวม พม่า กัมพูชา เวียดนาม ประเทศเหล่านี้ เขาใช้ภาษาได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วด้วยอันนี้คงเป็นโจทย์ข้อใหญ่สำหรับคนไทย อย่างเราๆ กันเลยทีเดียว *เพราะฉะนั้นเรียนไว้ก็ได้เสียหาย*

๓. เรียนแล้วต้องมีโอกาส **“ได้ใช้”** อันนี้แน่นอน อย่าลืมนะ บ้านเราอยู่ติดกับมาเลเซีย คนประเทศเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง และยิ่งเราอยู่หาดใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคใต้ คนมาเลเซียเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบ้านเราเลยนะ *เพราะฉะนั้นเรียนไว้ก็ได้เสียหาย*

๔. หากคุณคือบุคลากรคนหนึ่งที่ชอบท่องระบบอินเทอร์เน็ต จะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษยังคงเป็นภาษาหลักของโลกอินเทอร์เน็ตอยู่ดี ไม่เว้นแต่ระบบโทรศัพท์ที่คุณใช้งานอยู่ทุกวันนี้ก็ยังใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก *เพราะฉะนั้นเรียนไว้ก็ได้เสียหาย*

๕. การเรียนรู้ภาษาจะช่วยให้เกิด ความภูมิใจที่ได้เรียน และเข้าใจภาษาใหม่ๆ เกิดความมั่นใจ และมีความสุขในการทำงาน อีกด้วยหากต้องเผชิญหน้ากับชาวต่างชาติ ก็ ยืดอกคุยได้อย่างสบายๆ *เพราะฉะนั้นเรียนไว้ก็ได้เสียหาย*

สำหรับคนที่ถามมาว่า เรียนแล้วจะ ได้ผลจริงๆ หรือ ?

แน่นอนที่สุดว่า หากคุณมีความตั้งใจ เรียนอย่างจริงจัง และมีความมุ่งมั่นแล้ว เรื่องที่จะไม่ประสบความสำเร็จนั้น คงไม่มี แต่เราคงไม่หวังว่า เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ ในหนึ่งปีเราจะได้ใบประกาศ (Certificate) มาครอบครอง เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่า ฉันก็เรียนได้ ฉันก็เก่ง ภาษาอังกฤษ อันนั้นมันแค่ของแถม แต่หากคุณได้นำภาษาอังกฤษไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณในการทำงาน ในชีวิตประจำวัน หรือ เผื่อแผ่ไปยังคนรอบข้างที่เขาอาจไม่มีโอกาสเหมือนเรา ก็จะช่วยเพิ่มพูนประโยชน์ให้กับตัวคุณมากขึ้น นี่ต่างหากคือ สิ่งที่บอกว่า **“คุณได้ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้ว”** และอย่าทำอะไรที่ไม่มีใครแก่เกินเรียน อย่างแน่นอน ... ขอให้โชคดี •



ข่าวคณะพยาบาล

คณะพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๒๓๙ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘

<http://medinfo.psu.ac.th>



หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ
“ที่ ๑ ด้านทำงานเป็นทีม”
ในโครงการ ๕ มหานิยม